

ขอข้อมูลการขึ้นทะเบียนทำนาข้าว

ไม่ค่อยได้มีเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรมาให้เขียนมาครับ เนื่องจากพี่น้องต้องแข่งกับฟ้ากับฝน ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆ ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นความกับใครครับ รายนี้เห็นว่าการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือไม่น่าจะถูกต้อง จึงได้ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรื่องก็คือว่านายปุยมืออาชีพเกษตรกรได้มีหนังสือถึงเกษตรอำเภอแมริมเพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนทำนาข้าวขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ของเจ้าของนาจำนวน ๓ รายว่ามีจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกเท่าไร ใครเป็นผู้รับรองข้างเคียง แต่สำนักงานเกษตรอำเภอแมริมแจ้งปฏิเสธการเปิดเผย นายปุยจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เนื่องจากหน่วยงานอยู่ไกลคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอแมริมส่งเอกสารตามอุทธรณ์พร้อมทั้งชี้แจงเป็นหนังสือ ซึ่งได้ชี้แจงว่า นายปุยได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการช่วยเหลือตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตนเองพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้แจ้งความหมิ่นประมาทกับนายปุย เมื่อหน่วยงานได้รับคำขอข้อมูลข่าวสารแล้ว ได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ต้องเปิดเผย ประกอบกับนายปุยเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น มีพรรคพวกบริวาร ชอบร้องเรียนข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นฝ่ายตรงข้าม ทำให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เสียขวัญกำลังใจการทำงาน เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ถูกต้องแล้ว การร้องเรียนดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนมากกว่าสร้างความถูกต้อง จึงปฏิเสธการเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แต่เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและยุติธรรม จะส่งมอบเอกสารให้กับพนักงานสอบสวน และนำเสนอต่อศาลเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์เป็นกระบวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เฉพาะ ๓ รายนี้เท่านั้นที่ใครปลูกก็ไร่ เสียหายเท่าไร ใครรับรอง ซึ่งก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของสำนักงานเกษตรอำเภอแมริม การเปิดเผยจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จึงให้สำนักงานเกษตรอำเภอแมริมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแก่นายปุย เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ให้ปกปิดไว้

ลำพังเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไปเดินวัดนาทุกแปลงไม่ไหวหรอกครับ ถ้าได้อาศัยนาข้างเคียงช่วยดู หรือให้ตัวเลขที่ใกล้เคียงก็จะช่วยลดจำนวนเงินรัฐบาลที่ใช้เยียวยาได้มากและเงินถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงครับ